

Đoàn kết, sáng tạo, đồng sức đồng lòng, nỗ lực phấn đấu thực hiện thắng lợi, toàn diện các chỉ tiêu kế hoạch năm 2024 và cả giai đoạn 2021 - 2025

(Tiếp theo trang 1)

công tác lãnh đạo, chỉ đạo, điều hành linh hoạt, sáng tạo, quyết liệt của Tỉnh ủy, HĐND, UBND tỉnh, các đồng chí lãnh đạo tỉnh luôn sâu sát cơ sở, đồng hành cùng cơ sở trong tháo gỡ các khó khăn, vướng mắc. Cấp ủy, chính quyền, cộng đồng doanh nghiệp và các tầng lớp nhân dân trong tỉnh đã nỗ lực phấn đấu, đạt được nhiều kết quả tích cực, tương đối toàn diện trên các lĩnh vực. Nổi bật là:

Kinh tế duy trì đã tăng trưởng khá, đạt 7,37%, cao hơn mức bình quân chung của cả nước (5%); thu nội địa đạt trên 10.000 tỷ đồng. Công tác thu hút đầu tư tiếp tục đạt hiệu quả cao với nhiều sự kiện, hoạt động quảng bá, xúc tiến đầu tư, thương mại được tổ chức thành công; vốn đầu tư nước ngoài FDI phát triển vượt bậc so với những năm trước, là năm đầu tiên thu hút vốn FDI đạt trên 1 tỷ USD. Khu kinh tế Thái Bình đã hình thành rõ nét và đạt nhiều kết quả quan trọng, khẳng định được vai trò động lực phát triển của tỉnh, tạo được niềm tin, sức hấp dẫn thu hút các nhà đầu tư có uy tín trên thế giới. Đã cơ bản hoàn thành lập Quy hoạch tỉnh bảo đảm chất lượng. Các dự án trọng điểm và một số dự án phát triển nhà ở, đô thị được tập trung đẩy nhanh tiến độ; hoàn thành một số công trình quan trọng góp phần thay đổi diện mạo đô thị và nâng cao đời sống tinh thần của nhân dân trên địa bàn thành phố. Tỷ lệ giải ngân vốn đầu tư công được duy trì trong top đầu cả nước. Số lượng doanh nghiệp thành lập mới duy trì ở mức cao, là năm thứ 2 liên tiếp vượt mốc 1.000 doanh nghiệp đăng ký thành lập mới. Các lĩnh vực văn hóa, xã hội được chỉ đạo toàn diện; thực hiện tốt công tác



Đồng chí Nguyễn Tiến Thành, Phó Bí thư thường trực Tỉnh ủy, Chủ tịch HĐND tỉnh phát biểu bế mạc kỳ họp.

bảo đảm an sinh xã hội, chăm lo đối với người có công và các đối tượng bảo trợ chính sách xã hội. Kỷ cương kỷ luật hành chính trong các cơ quan nhà nước được tăng cường; cải cách hành chính có chuyển biến tích cực. An ninh chính trị và trật tự an toàn xã hội trên địa bàn tỉnh ổn định.

HĐND tỉnh đánh giá cao vai trò lãnh đạo, chỉ đạo của cấp ủy và điều hành quyết liệt của chính quyền các cấp, sự vào cuộc tích cực của cộng đồng doanh nghiệp và nhân dân trong tỉnh.

Bên cạnh những kết quả đạt được, HĐND tỉnh cũng thẳng thắn chỉ ra những hạn chế, yếu kém và đặt ra những vấn đề cần tập trung giải quyết như: Tăng trưởng kinh tế mặc dù đạt kết quả khá nhưng chưa đạt yêu cầu đề ra; một số chỉ tiêu kinh tế quan trọng chưa đạt mục tiêu kế hoạch. Nhiều vấn đề tồn tại từ lâu chưa được giải quyết dứt điểm; một số địa phương vẫn còn để xảy ra sai phạm trong lĩnh vực đất đai, môi trường,

đầu tư xây dựng..., việc xử lý chưa kịp thời, thiếu kiên quyết. Chất lượng hiệu quả hoạt động của một số cấp chính quyền chưa cao, vẫn còn tình trạng khó khăn, những nhiệm vụ doanh nghiệp và người dân; công tác tham mưu tuy có nhiều cải thiện nhưng chưa đạt yêu cầu đề ra...

Những hạn chế, yếu kém nêu trên có nhiều nguyên nhân, HĐND tỉnh đề nghị UBND tỉnh, các cấp, các ngành, các địa phương, đơn vị nghiêm túc nghiên cứu, rút kinh nghiệm để có các giải pháp sát thực, khả thi nhằm khắc phục kịp thời những hạn chế, yếu kém; đồng thời tiếp tục đổi mới công tác chỉ đạo, điều hành; phân công, phân nhiệm cụ thể; tăng cường kiểm tra, đôn đốc việc thực hiện của các cấp, các ngành, tạo sự chuyển biến thực chất và mạnh mẽ hơn trong thời gian tới.

Thưa quý vị đại biểu, thưa toàn thể cử tri và nhân dân trong tỉnh!

Năm 2024 là năm có vai trò rất quan trọng, quyết

định thắng lợi trong việc thực hiện các mục tiêu kế hoạch phát triển kinh tế - xã hội giai đoạn 2021 - 2025 và Nghị quyết Đại hội Đảng bộ tỉnh lần thứ XX. HĐND tỉnh nhấn mạnh các cấp, các ngành phải kiên trì mục tiêu tổng quát của cả nhiệm kỳ; phát huy các thành quả đạt được, nỗ lực phấn đấu tận dụng tối đa cơ hội, khai thác tốt tiềm năng, lợi thế của tỉnh và các địa phương. Tiếp tục đẩy mạnh cơ cấu lại nền kinh tế và các ngành kinh tế và các ngành, hiệu quả và sức cạnh tranh của nền kinh tế. Tập trung đầu tư xây dựng và phát triển Khu kinh tế Thái Bình và các khu, cụm công nghiệp; đẩy nhanh tiến độ xây dựng hệ thống kết cấu hạ tầng đồng bộ, nhất là công trình giao thông trọng điểm, liên kết vùng và hạ tầng đô thị. Chủ trương phát triển toàn diện, đồng bộ và nâng cao chất lượng các lĩnh vực văn hóa - xã hội, bảo đảm gắn kết hài hòa giữa phát triển kinh tế với phát triển xã hội;

nâng cao chất lượng nguồn nhân lực; thực hiện tốt các chính sách an sinh xã hội, cải thiện đời sống vật chất và tinh thần của nhân dân. Đẩy mạnh cải cách hành chính, cải thiện môi trường đầu tư kinh doanh, nâng cao năng lực cạnh tranh của tỉnh; thúc đẩy các ứng dụng số, nền tảng số trên mọi lĩnh vực; nâng cao hiệu lực, hiệu quả quản lý nhà nước và chỉ đạo điều hành. Tăng cường công tác quốc phòng, quân sự, giữ vững an ninh chính trị và bảo đảm trật tự, an toàn xã hội. Tập trung phấn đấu hoàn thành các chỉ tiêu chủ yếu năm 2024 mà nghị quyết HĐND tỉnh đã biểu quyết thông qua.

Kính thưa các vị đại biểu, thưa toàn thể nhân dân!

Tại kỳ họp này, HĐND tỉnh đã nghe UBND tỉnh báo cáo về kết quả giải quyết ý kiến, kiến nghị của cử tri tại kỳ họp thứ sáu; nghe báo cáo tổng hợp các ý kiến, kiến nghị của cử tri gửi đến kỳ họp thứ bảy, các báo cáo giám sát chuyên đề của Thường trực và các ban HĐND tỉnh; đồng thời tiến hành chất vấn 8 thành viên UBND tỉnh và nghe đồng chí Chủ tịch UBND tỉnh báo cáo tiếp thu, giải trình về một số vấn đề và làm rõ thêm những nhiệm vụ, giải pháp cần tập trung trong thời gian tới. Hoạt động chất vấn và trả lời chất vấn tại kỳ họp này tiếp tục được đổi mới, bảo đảm dân chủ, công khai, minh bạch; tập trung vào các vấn đề xã hội quan tâm, được đồng bào cử tri, nhân dân quan tâm. HĐND tỉnh ghi nhận, đánh giá cao phần trả lời chất vấn của các thành viên UBND tỉnh và đề nghị phải khẩn trương triển khai thực hiện có hiệu quả những nhiệm vụ, giải pháp đã được đề ra nhằm khắc

phục kịp thời, thực chất các hạn chế, bất cập và nâng cao hiệu quả, hiệu lực quản lý, điều hành trong lĩnh vực được phân công phụ trách.

Kính thưa các vị đại biểu, thưa toàn thể nhân dân!

HĐND tỉnh đã tiến hành lấy phiếu tín nhiệm đối với 26 người giữ chức danh do HĐND tỉnh bầu. Công tác lấy phiếu tín nhiệm được chuẩn bị chu đáo, kỹ lưỡng và được thực hiện chặt chẽ theo đúng quy trình, quy định của Đảng, pháp luật Nhà nước, bảo đảm dân chủ, minh bạch, công tâm và khách quan. Đây là 1 quá trình chuẩn bị kỹ lưỡng nhưng thận trọng, nghiêm túc và trách nhiệm. Kết quả lấy phiếu tín nhiệm được công bố công khai, rộng rãi và nhận được sự đồng tình, đánh giá cao của cử tri, nhân dân trong tỉnh. HĐND tỉnh chúc mừng các vị đã được lấy phiếu tín nhiệm. Kết quả này sẽ giúp những người được lấy phiếu thấy được mức độ tin nhiệm của mình để tiếp tục phát huy kết quả đã đạt được, khắc phục hạn chế để hoàn thành tốt trọng trách được Đảng, Nhà nước và nhân dân giao phó.

Tại kỳ họp quan trọng này, trên cơ sở xem xét các tờ trình của UBND tỉnh và Thường trực HĐND tỉnh, báo cáo thẩm tra của các Ban HĐND tỉnh; căn cứ các quy định của pháp luật và tình hình thực tế của địa phương, HĐND tỉnh thống nhất cao việc thông qua 19 nghị quyết quan trọng về kinh tế - xã hội và hoạt động của HĐND tỉnh. Để thực hiện tốt các nghị quyết đã được HĐND tỉnh thông qua, góp phần thực hiện thắng lợi, toàn diện các mục tiêu phát triển kinh tế - xã hội năm 2024, Thường trực HĐND tỉnh đề nghị UBND tỉnh, các cấp, các ngành,

các địa phương trong tỉnh tập trung thực hiện một số nhiệm vụ sau:

- Tiếp tục đẩy mạnh và nâng cao chất lượng công tác quán triệt, tuyên truyền, phổ biến và triển khai thực hiện nghiêm túc, kịp thời các chủ trương của Đảng, chính sách, pháp luật của Nhà nước về phát triển kinh tế - xã hội, bảo đảm quốc phòng - an ninh, xây dựng chính quyền, nhất là các cơ chế, chính sách mới, tạo sự thống nhất về nhận thức và đồng thuận cao trong tổ chức thực hiện ở các cấp, các ngành, các địa phương, đơn vị và các tầng lớp nhân dân trong tỉnh; phấn đấu thực hiện các nhiệm vụ được giao với tinh thần trách nhiệm và nỗ lực, quyết tâm cao độ, vượt qua khó khăn, đạt được kết quả với những giá trị cụ thể và chất lượng, hiệu quả cao nhất.

- UBND tỉnh khẩn trương thể chế hóa Nghị quyết của HĐND tỉnh đã được thông qua tại kỳ họp thành các quy định, chính sách, kế hoạch cụ thể để nhanh chóng đưa nghị quyết vào cuộc sống, bảo đảm công khai, minh bạch, đúng quy định của pháp luật, đạt chất lượng, hiệu quả cao.

- Thường trực HĐND, các ban HĐND, các tổ đại biểu HĐND và các đại biểu HĐND tỉnh, cấp ủy đảng, ủy ban MTTQ và tổ chức thành viên các cấp tiếp tục nâng cao vai trò, trách nhiệm trong việc thực hiện chức năng giám sát việc chấp hành pháp luật và việc thực hiện nghị quyết của HĐND tỉnh đã thông qua tại kỳ họp, trong đó quan tâm giám sát việc giải quyết các ý kiến, kiến nghị của cử tri thuộc thẩm quyền giải quyết của tỉnh. Tiếp tục liên hệ chặt chẽ với cử tri, lắng nghe và phản ánh kịp thời những ý kiến, kiến nghị của cử tri với HĐND tỉnh; tăng cường đôn đốc, giám sát việc giải quyết các kiến nghị của cử tri; đồng thời, đẩy mạnh vận động quần chúng nhân dân tích cực tham gia thực hiện có hiệu quả các chủ trương, chính sách của Đảng, Nhà nước và chỉ đạo của tỉnh, góp phần thực hiện thắng lợi các nghị quyết của HĐND tỉnh đã ban hành.

Nhiệm vụ đặt ra là rất lớn, đòi hỏi quyết tâm và nỗ lực rất cao của cả hệ thống chính trị, cộng đồng doanh nghiệp và các tầng lớp nhân dân trong tỉnh. HĐND tỉnh kêu gọi các cấp, các ngành, các địa phương, đơn vị, cộng đồng doanh nghiệp và nhân dân trong tỉnh tiếp tục phát huy truyền thống yêu nước, cách mạng của quê hương, nêu cao tinh thần đoàn kết, sáng tạo, đồng sức đồng lòng, đầy mạnh các phong trào thi đua yêu nước, nỗ lực phấn đấu thực hiện thật tốt các nhiệm vụ, giải pháp chỉ đạo, điều hành của các cấp ủy, chính quyền địa phương để thực hiện thắng lợi, toàn diện các chỉ tiêu kế hoạch năm 2024 và cả giai đoạn 2021 - 2025, phấn đấu thực hiện thắng lợi các mục tiêu đề ra trong Nghị quyết Đại hội Đảng bộ tỉnh lần thứ XX.

Kỳ họp thứ bảy, HĐND tỉnh khóa XVII đã thành công tốt đẹp. Thay mặt HĐND tỉnh, xin được trân trọng cảm ơn sự hiện diện của các đồng chí lãnh đạo tỉnh, các vị khách quý và đồng đội các vị đại biểu HĐND tỉnh. Xin được cảm ơn và tiếp thu ý kiến xác đáng của các vị đại biểu, cử tri và nhân dân toàn tỉnh. Hoan nghênh và đánh giá cao sự phối hợp của Thường trực HĐND và UBND tỉnh; ghi nhận sự nỗ lực, tận tụy của các cơ quan tham mưu, phục vụ và các cơ quan có liên quan trong công tác chuẩn bị, phục vụ kỳ họp; cảm ơn sự tham gia của Ủy ban MTTQ Việt Nam tỉnh, các đoàn thể nhân dân; cử tri, các cơ quan thông tấn, báo chí, phát thanh truyền hình, đã góp phần quan trọng vào thành công của kỳ họp.

Nhân dịp năm mới 2024 sắp tới, thay mặt Tỉnh ủy, HĐND, UBND, Ủy ban MTTQ tỉnh, tôi xin gửi lời kính chúc các vị đại biểu HĐND tỉnh, các vị đại biểu dự kỳ họp, cùng với cử tri và nhân dân trong tỉnh một năm mới mạnh khỏe, hạnh phúc và thành công, không ngừng đổi mới, sáng tạo, đoàn kết nỗ lực vươn lên, góp phần đắc lực cho công cuộc xây dựng Thái Bình trở thành một tỉnh giàu mạnh, văn minh.

Tôi xin tuyên bố bế mạc kỳ họp thứ bảy, HĐND tỉnh khóa XVII.

Xin trân trọng cảm ơn!

Mở rộng liên kết sản xuất, nâng cao giá trị cây vụ đông

Ngày 2/10/2023, UBND tỉnh ban hành Kế hoạch số 128/KH-UBND về tổ chức thực hiện phong trào thi đua "Trồng cây vụ đông năm 2023 - 2024" trên địa bàn tỉnh Thái Bình. Nhờ đẩy mạnh tuyên truyền, vận động cùng với các cơ chế, chính sách hỗ trợ kịp thời, 2 tháng qua, nông dân các địa phương đã tích cực đầu tư thâm canh, mở rộng diện tích, hình thành nhiều mô hình liên kết sản xuất, tiêu thụ sản phẩm góp phần nâng cao giá trị của cây trồng và thu nhập cho bà con.



Nông dân xã Quỳnh Nguyễn (Quỳnh Phụ) chăm sóc cây vụ đông.

Mở rộng diện tích liên kết

Đến thời điểm này, xã Quỳnh Bảo (Quỳnh Phụ) đã trồng được 150ha cây vụ đông trong tổng số 231ha đất nông nghiệp (chiếm 65%) bao gồm: ngô, khoai tây, ớt, rau màu các loại. Hộ trồng nhiều 10 mẫu, hộ trồng ít cũng 1 - 2 sào. Một số loại cây đã cho thu hoạch, nông dân bán được giá nên rất phấn khởi. Năm nay, xã đã tích tụ được 30ha trồng cây vụ đông tập trung quy mô lớn, trong đó liên kết với 1 doanh nghiệp đứng ra thuê ruộng cho doanh nghiệp thuê vào trồng, chăm sóc khoai tây với tiến công 160.000 - 250.000 đồng/ngày nên rất phấn khởi. Thời mong những vụ sau công ty tiếp tục về thuê đất của bà con giúp Quỳnh Bảo phủ xanh đồng ruộng.

HTX DVNN xã tập huấn kỹ thuật, điều tiết nước hợp lý phục vụ việc gieo trồng. Đây cũng là lần đầu tiên địa phương xây dựng thành công mô hình liên kết sản xuất, mang lại nhiều lợi ích cho các bên tham gia. Ông Đỗ Văn Dũng, thôn Ngọc Chi phần khởi chia sẻ: Gia đình tôi có gần 6 sào ruộng cho doanh nghiệp thuê không chỉ được trả 250.000 đồng/sào mà còn giúp cải tạo đất tơi xốp, cấy lúa vụ xuân bớt công cấy ruộng. Nhiều hộ cho thuê ruộng cũng được công ty nhận vào trồng, chăm sóc khoai tây với tiến công 160.000 - 250.000 đồng/ngày nên rất phấn khởi. Thời mong những vụ sau công ty tiếp tục về thuê đất của bà con giúp Quỳnh Bảo phủ xanh đồng ruộng.

Là vùng trồng khoai tây lớn nhất huyện Quỳnh Phụ, những ngày này, nông dân xã Quỳnh Nguyễn tất bật ra đồng chăm sóc những diện tích khoai đã trồng. Vụ đông năm nay, thời tiết ấm không thuận lợi cho cây khoai tây sinh trưởng và phát triển nhưng bà con ai cũng tin tưởng với kinh nghiệm trồng khoai lâu năm của mình địa phương sẽ có 1 vụ đông thắng lợi. Ông Hoàng Đình Tâm, Giám đốc HTX DVNN xã Quỳnh Nguyễn cho biết: Địa phương có khoảng 1.300 hộ trồng cây vụ đông, hàng năm cho thu nhập khoảng 40 tỷ đồng. Năm nay, tỉnh và huyện có nhiều cơ chế hỗ trợ khuyến khích nhân dân trồng vụ đông. HTX chủ động triển khai để án sản xuất sớm, tập huấn kỹ thuật gieo trồng, liên kết với một số doanh nghiệp cung ứng giống, kỹ hợp đồng bao tiêu sản phẩm nên bà con rất phấn khởi, tích cực mở rộng diện tích. Toàn xã có 10 máy làm đất nên giảm tối đa công lao động, đẩy nhanh tiến độ gieo trồng. Đến thời điểm này, Quỳnh Nguyễn đã trồng được gần 200ha cây vụ đông, trong

đó 100ha là cây khoai tây, trên 10ha vùng trồng bắp cải tập trung có kỳ hợp đồng với doanh nghiệp bao tiêu sản phẩm cho nông dân. Ông Hoàng Văn Thóa, thôn Phương Quả Nam phần khởi chia sẻ: Hàng năm, gia đình tôi đều duy trì trồng 1,5 mẫu cây vụ đông gồm: khoai tây, bắp cải, bí đao, rau màu và cũng muốn mở rộng diện tích nhưng ở Quỳnh Nguyễn nông dân ai cũng "yêu" trồng ruộng, yêu cây vụ đông" nên cũng không còn diện tích để mượn mà trồng. Giờ trồng vụ đông cũng nhàn, có máy làm đất, mình chỉ mất công chăm sóc, đến vụ thu hoạch có đơn vị đến tận ruộng thu mua nên yên tâm về đầu ra. Bình quân mỗi năm gia đình thu nhập trên 100 triệu đồng từ vụ thứ 3 này.

Nâng cao giá trị sản xuất

Huyện Thái Thụy là địa phương tích cực hướng ứng phong trào thi đua trồng

cây vụ đông với nhiều cách triển khai bài bản, giao chỉ tiêu phân bổ diện tích cho từng xã, thị trấn. Ông Nguyễn Hữu Hà, Phó Trưởng phòng Nông nghiệp và Phát triển nông thôn huyện cho biết: Năm nay, toàn huyện phấn đấu gieo trồng 5.050ha cây vụ đông trở lên, đến nay diện tích gieo trồng đã đạt 4.800ha. Để khuyến khích nông dân mở rộng diện tích, ngoài cơ chế hỗ trợ của tỉnh, huyện đã ban hành cơ chế hỗ trợ sản xuất đối với 7 loại cây trồng gồm: khoai tây 2,7 triệu đồng/ha, ngô nếp 1,920 triệu đồng/ha, đậu tương 1,512 triệu đồng/ha, dưa chuột bò 2,016 triệu đồng/ha, salat 694.000 đồng/ha, bắp cải là 1,944 triệu đồng/ha, bí đỏ gần 1,6 triệu đồng/ha. Toàn huyện có 1.300ha cây vụ đông có hợp đồng liên kết bao tiêu

sản phẩm nên bà con yên tâm sản xuất. Ông Trần Quốc Thuận, Phó Chủ tịch UBND xã Thụy Hưng (Thái Thụy) cho biết: Phong trào thi đua trồng cây vụ đông được các thôn và nhân dân hưởng ứng tích cực, đến nay xã đã gieo trồng được 92,7/100ha chỉ tiêu huyện giao gồm các cây: ngô, bí, khoai lang, rau màu và dưa các loại. Xã liên kết với doanh nghiệp ký hợp đồng bao tiêu sản phẩm dưa chuột bò cho nông dân với diện tích gần 5ha. Đây là loại cây dễ trồng, thời gian từ lúc trồng đến khi cho thu hoạch từ 25 - 30 ngày, năng suất đạt 5 - 6 tạ/sào, sau khi trừ chi phí nông dân lãi 4 triệu đồng/sào. Theo bà Đào Thị Là, thôn Cao Dương Thượng, xã Thụy Hưng: Năm nào gia đình tôi cũng trồng 4,5 sào vụ đông, sau khi thu

hoạch dưa hầu trồng dưa lê rồi đến dưa chuột bò, cho thu nhập khoảng 30 triệu đồng, cao hơn rất nhiều so với cấy lúa. Theo báo cáo của Sở Nông nghiệp và Phát triển nông thôn: Đến thời điểm này, toàn tỉnh đã gieo trồng được 36.493ha cây vụ đông, đạt 94,7% so với kế hoạch, tăng 1% so với cùng kỳ năm 2022. Diện tích cây vụ đông đã cho thu hoạch là 6.270ha, chiếm 17% diện tích cây vụ đông đã trồng. Ông Nguyễn Văn Thọ, Phó Trưởng ban Thi đua - Khen thưởng (Sở Nội vụ) cho biết: Phong trào thi đua "Trồng cây vụ đông năm 2023 - 2024" trên địa bàn tỉnh Thái Bình được phát động từ tháng 10/2023 và sẽ tổng kết vào tháng 1/2024 với mục tiêu đồng viên, khuyến khích mở rộng diện tích trong toàn tỉnh đạt

38.500ha, nâng cao giá trị sản xuất cây vụ đông. Các địa phương, đơn vị đã tổ chức thực hiện phong trào thi đua theo chiều sâu, không chỉ mở rộng diện tích mà còn chú trọng tuyên truyền, hỗ trợ nông dân tiếp thu những cây trồng có năng suất, giá trị cao, phù hợp với nhu cầu thị trường và gieo trồng; chú trọng xây dựng các mô hình liên kết tiêu thụ, bảo đảm đầu ra ổn định cho nông dân. Thời gian tới, Ban Thi đua - Khen thưởng tiếp tục tuyên truyền các mô hình, gương điển hình tiên tiến trong thực hiện phong trào thi đua; đồng thời tham mưu UBND tỉnh khen thưởng kịp thời các tập thể, cá nhân, nông dân đạt thành tích xuất sắc trong phong trào trồng cây vụ đông.